



ประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง ขอความร่วมมือ ห้าม/งด เผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาด
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ด้วยในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM_{2.5}) เกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้คุณภาพอากาศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนดำเนินการดังนี้

๑ ให้ส่วนราชการในพื้นที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการ งด การเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

๒ ขอให้ประชาชน ห้าม กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ดังต่อไปนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดรับโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒.๑ งดเผา เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง หญ้าในเขตไหล่ทาง

๒.๒ งดเผา ในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการไถกลบหรือทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย

๓ ห้ามเผา ในเขตพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีความผิดได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๓๐ ปีปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ) จัดให้มีแผนหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดอัคคีภัย โดยจัดให้มี ผู้รับผิดชอบในการนำทางหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือไว้ประจำทางเข้าออกหมู่บ้าน

๔ การเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า ถือเป็นกรณกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จะมีการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

๕ กรณีพบเห็นการเผา ไฟไหม้ป่า ไฟไหม้พื้นที่ริมทาง หรือพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ขอความร่วมมือแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๕๕๘-๘๔๐ วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๒.๑๕๐ MHz. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔


(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา